



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาธนบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาธนบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ และประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาธนบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดประเมิน ภาค ข (๑) ประวัติ ประสบการณ์ ภาค ข (๒) ผลงาน และภาค ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และประเมิน ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาธนบุรี จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม ทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. วิธีการเรียกตัวและเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครไว้

๒.๒ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาธนบุรี ใช้ประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัว โดยให้ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาธนบุรี ตำบลลำภู อำเภอเมืองธนบุรี จังหวัดธนบุรี

๒.๓ การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ ในประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารการสมัคร โดยแจ้งกำหนดวันรายงานตัว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่าน การคัดเลือกตามลำดับตามจำนวนตำแหน่งว่าง

๒.๔ กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือมารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย

๒.๕ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่อาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพราะ มีเหตุสุดวิสัย ถ้าผู้นั้นมีคำขอพร้อมชี้แจงเหตุผลอันเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบกำหนดที่ให้มา รายงานตัว และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิก หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลและเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ก็อาจให้คงการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในลำดับเดิม และให้บรรจุ และแต่งตั้งเป็นลำดับแรกเมื่อมีตำแหน่งว่าง

๒.๖ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลำดับที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ตรวจสอบ พบว่าเป็นผู้ที่ติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการ บรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น

๓. ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.๑ ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อนำไปสู่การประเมิน สมรรถนะผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลักษณะงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน สมรรถนะผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.๒ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น ผู้รับข้อตกลง และกำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเห็นสมควร

ทั้งนี้ รูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ เป็นไปตามตัวอย่างรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับผู้ให้ข้อตกลง ๑ ฉบับ และผู้รับข้อตกลง ๑ ฉบับ

๔. การประเมินสมรรถนะผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี

ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องรับการประเมินสมรรถนะผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา การศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสมรรถนะผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา การศึกษา และตามข้อตกลงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

๕. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๖. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก **กำหนดระยะเวลาสองปี** นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส

(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่ สอบได้	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๔๒๐๐๑๗	นายจรูญ บินอาสัน	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๓
๒	๒๐๔๒๐๐๒๐	นายเกียรติยศ ศุภชัยรัตน์	ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ
๓	๒๐๔๒๐๐๐๘	นายอัปเดตเลาะ ลือแบบราเหิง	ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔	๒๐๔๒๐๐๑๘	นางณูมินทร์ แลหะ	ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๕	๒๐๔๒๐๐๑๒	นายอัชฮาร์ เปาะอาแซ	ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส
๖	๒๐๔๒๐๐๐๓	นางมารีนา อารง	
๗	๒๐๔๒๐๐๐๔	นายยาลานิน บินสะตาปอ	
๘	๒๐๔๒๐๐๐๗	นายสุพจน์ อรุณพุลทรัพย์	
๙	๒๐๔๒๐๐๑๓	นางสาวศิริวรรณ มาลยารมย์	
๑๐	๒๐๔๒๐๐๐๙	นายเอกชัย จันทรทอง	
๑๑	๒๐๔๒๐๐๒๔	นายอำราน ยะปา	

